

# Nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu: Một tấm lòng son sắt

14:05 01/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**“Dù ở vị trí nào, nhà báo Lý Văn Sáu cũng dành nhiều tâm huyết, hiến dâng trọn vẹn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Lý Văn Sáu đã minh chứng cho phẩm chất cao quý của một nhà báo cách mạng, một nhà báo chiến sĩ, sống và cầm bút vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.**



*Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc tọa đàm.*

Sinh thời, nhà báo Lý Văn Sáu đã dành trọn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và dựng xây đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông được tin tưởng giao trọng trách chủ bút Báo Thăng (tiền thân của Báo Khánh Hòa) khi mới 22 tuổi; góp phần gây dựng Đài Tiếng nói Nam Bộ và

Đài Tiếng nói Miền Nam ngay từ thời kỳ đầu, trở thành người phát ngôn xuất sắc của phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam tại Paris. Lý Văn Sáu đã trở thành một cái tên vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, vang lên tại nhiều diễn đàn và sự kiện quốc tế. Ở đó, ông đã thể hiện xuất sắc bản lĩnh, tài năng, sự sáng tạo và trí thông minh, khéo léo của một người làm báo cách mạng khi tham gia hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Từ tháng 1/1969 đến tháng 9/1973, nhà báo - nhà ngoại giao Lý Văn Sáu tham gia Hội nghị Paris và sau đó là Hội nghị hiệp thương giữa hai bên miền Nam Việt Nam với tư cách ủy viên, cố vấn, người phát ngôn của Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Với vốn tri thức sâu rộng, cách ứng xử văn hóa, lịch thiệp, khả năng ứng biến tuyệt vời trước mọi tình huống, các cuộc họp báo do ông chủ trì sau mỗi phiên họp của hội nghị thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới báo chí quốc tế.

Khi đất nước thống nhất, người tự nhận mình là “sống với báo, chết với báo” ấy đã tiếp tục có nhiều đóng góp cho lĩnh vực phát thanh - truyền hình, thông tấn, cho hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Nhà báo Lý Văn Sáu là một trong những nhà báo thuộc lớp trí thức đã dành trọn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và dựng xây đất nước. Dù ở vị trí nào, nhà báo Lý Văn Sáu cũng đặt nhiều tâm huyết, hiến dâng trọn vẹn những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Lý Văn Sáu đã chứng minh cho phẩm chất cao quý của một nhà báo cách mạng, một nhà báo chiến sỹ, sống và làm việc vì lợi ích của đất nước, vì lợi ích của nhân dân.



*Tọa đàm góp phần tôn vinh nhà báo Lý Văn Sáu - một trong những gương mặt tiêu biểu, có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.*

Tại tọa đàm với tiêu đề “Lý Văn Sáu, người bạn vĩ đại của Cuba”, bà Dianet Doimeadios Guerrero, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam xúc động bày tỏ: nếu nói ai có thể thực hiện đầy đủ được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, thì đó chính là đồng chí Lý Văn Sáu. Điều này được thể hiện qua câu chuyện cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của ông.

“Chính trực và khiêm tốn, nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu từng khẳng định “khi giải quyết xung đột giữa các quốc gia cần phải tôn trọng các quyền cơ bản của mỗi quốc gia liên quan”. Tâm nhìn xa về ngoại giao của ông đã mang lại rất nhiều thành công cho chính sách đối ngoại của Việt Nam ngày nay. Chiến sĩ dũng cảm Lý Văn Sáu sẽ mãi mãi là người bạn của Cuba, là đại sứ của tình anh em giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba; câu chuyện cuộc đời và trong các bài viết của ông là minh chứng cho điều đó, đồng thời là kim chỉ nam cho thế hệ người dân Cuba và Việt Nam hiện tại và tương lai”, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam khẳng định.



*Những kỷ vật gắn với cuộc đời nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam.*

Cùng với các diễn giả là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội, các cơ quan báo chí, chuyên gia lịch sử, ngoại giao, nhà báo lão thành, tọa đàm “Nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu: Một tấm lòng son sắt” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã thực sự trở thành nơi tôn vinh nhà báo cách mạng tiền bối Lý Văn Sáu với những cống hiến đặc biệt – như cách ông thể hiện: “Tôi đã đi trọn cuộc đời với nghề báo, khi ở trong nước, khi ở nước ngoài. Làm báo cách mạng, bắt đầu từ tờ báo Thăng, rồi quá trình mấy chục năm làm báo từ lúc sơ khai, khi các khâu đều làm bằng tay, đến khi báo chí đã hiện đại. Làm từ báo viết, báo hình, đến báo nói. Nhưng tôi thấy mình chưa làm được gì nhiều. Tôi chỉ có lòng yêu nghề, chung thủy với nghề nghiệp và đất nước, con người. Sống với báo, chết với báo”.

Phần trưng bày giới thiệu 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày trên 10 vách, 5 tủ hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo - nhà ngoại giao Lý Văn Sáu, qua đó nêu bật những đóng góp của ông đối với sự nghiệp báo chí cách mạng và sự nghiệp ngoại giao Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Tiêu biểu như tài liệu, hiện vật, hình ảnh trong thời gian nhà báo Lý Văn Sáu hoạt động tại Cuba, tại Hội nghị Paris 1968 -

1973, sổ ghi chép và quá trình hoạt động báo chí.

**Trà Vũ - Nguyễn Hợi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/nha-bao-nha-ngoai-giao-ly-van-sau-mot-tam-long-son-sat>